



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ธรรมนัสลุยล่าปางมอญโดนดเกษตร	มติชน (กรอบข่าย)
2. จับทุเรียนลักลอบนำเข้า	ข่าวสด
3. รายงานพิเศษ: ธ.ก.ส.นำ10หัวขบวนเปิดโลกทัศน์	ข่าวสด
4. เฮ'เกาหลีใต้'ลดภาษีนำเข้าน้ำมะพร้าว0%	มติชน
5. ดีเอสไอบุกยึดสารพิษลอบนำเข้า	เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
6. ธปท.ชี้หนี้ครัวเรือนลดศก.	มติชน
7. สมุทรสงครามนำร่อง 'ธนาคารน้ำใต้ดิน' แก้ท่วม-น้ำเสียครัวเรือน	มติชน
8. สก๊อปพิเศษ: 'Food Bank' ลดขยะ-ลดก๊าซมีเทน ช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าถึงอาหาร แนวหน้า	แนวหน้า
9. คอลัมน์: สบายๆสไตส์ไมตรี: หอมกลิ่นทุเรียน	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เดลินิวส์ว่าไรดี: ซ้อป ชิม แชะ ชม หลง...ทุเรียน 'ลับแล'	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

## ธรรมนัสลุยลำปางมอบโฉนดที่ทำกิน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลำปาง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ได้ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำ และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.ลำปาง พบปะเกษตรกรชาว จ.ลำปาง ที่จะได้รับโฉนดที่ดิน เพื่อการเกษตร จำนวน 200 ราย พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานก่อสร้างระบบชลประทาน ระบบส่งน้ำก๊วลม 3 ระยะที่ 3 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างของกรมชลประทาน ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอของ จ.ลำปาง ประกอบด้วย อ.เมือง, เกาะคา และห้างฉัตร โดยมี นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน นำเสนอผลการดำเนินงานก่อสร้าง

โดยนายชูชาติกล่าวว่า ผลการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.ลำปาง ซึ่งปีนี้เกษตรกรมีการปลูกข้าวนาปรังไปกว่า 80,000 ไร่ เกือบเกี่ยวไปแล้วกว่าร้อยละ 70 มีการใช้น้ำในช่วงแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีก่อน จนถึงเมษายน 2567 นี้ จำนวน 404 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ผลการก่อสร้างระบบส่งน้ำก๊วลม 3

ระยะที่ 3 ซึ่งอยู่ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ก๊วลม-ก๊วคอบมา ลำปาง ระยะทางรวม 53.60 กิโลเมตร พบบางช่วงในการก่อสร้าง มีผู้รับเหมามีการทิ้งงาน จึงไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทางชลประทานจึงมีการเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเปลี่ยนผู้รับเหมาให้เข้ามาดำเนินงานเพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนี้

จากนั้นได้ทำการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรจาก 13 อำเภอของ จ.ลำปาง 200 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในการเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร 224 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,109 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นที่ดินทำกินด้านการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพต่อไป

นางอารยา เกษตรกรชาว อ.เถิน จ.ลำปาง กล่าวว่า ดีใจมากที่มีที่ดินเป็นของตนเอง ตนยึดทำอาชีพเกษตรกรมานาน เดิมทีปลูกมันสำปะหลัง แต่ระยะหลังๆ ขายได้ราคาไม่ดีจึงเปลี่ยนมาปลูกยูคาลิปตัส ซึ่งได้ราคาดีกว่ามาก จึงขอขอบพระคุณ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ช่วยเหลือผลักดันให้ประชาชนได้ดีขึ้น ได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

# จับทุเรียนลักลอบนำเข้า

## เกษตรฯสั่งปราบหวั่นกระทบส่งออก

กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการชุดเฉพาะกิจ พยานาคราช จับทุเรียนสดลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน หวั่นกระทบส่งออกทุเรียนไทย

นายพรพิภัทร จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศสงครามกับสินค้าการเกษตรที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการรักษาเสถียรภาพ ราคาสินค้าเกษตรและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรไทยเพื่อการส่งออก และการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศนโยบายการส่งออกทุเรียนในฤดูกาลภาคตะวันออก ประจำปี 2567 โดยเฉพาะทุเรียนต้องผ่านการควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งผลผลิตในระดับสวนจนถึงการคัดบรรจุ เพื่อจำหน่ายในตลาดในประเทศและต่างประเทศ และมีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบการนำเข้าทุเรียนสดจากต่างประเทศมาคัดบรรจุแอบอ้างเป็นชื่อทุเรียนไทย เพื่อการส่งออก ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจพยานาคราช พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจันทบุรี ไม่ให้มีผลกระทบต่อการผลิตภาคการเกษตรของประเทศไทย

โดยได้รับรายงานจากด่านตรวจพืชอรัญประเทศว่า ดำรวจ กท.สส.ภ.จว.สระแก้ว (ขป.3) ร่วมกับ ชุดสืบสวน สภ.โคกสูง

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ขป.2 กก.ศ.บูรพาเจ้าหน้าที่ทหารชุด ขป.ทก.1 ได้จับกุมการลักลอบนำเข้าทุเรียนสดจากประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณ ด.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จึงได้ดำเนินการยึดสินค้า และแจ้งข้อกล่าวหาว่านำเข้าสินค้าพืชไม่ผ่านพิธีศุลกากร และไม่ขออนุญาตนำเข้าจากด่านตรวจพืชกรมวิชาการเกษตร จำนวน 1,780 ผล คิดเป็นน้ำหนักทั้งหมด 5,049 กิโลกรัม บรรทุกมาในรถกระบะจำนวน 2 คัน

ทั้งนี้การลักลอบนำเข้าทุเรียนส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศ และอาจนำพาศัตรูพืชต่างถิ่นเข้ามาสร้างความเสียหายต่อภาคการผลิตของเกษตรกร ตลอดจนอาจนำมาสวมสิทธิ์ส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทุเรียนส่งออกไทย ปัจจุบันปริมาณการส่งออกทุเรียนสดไปจีนแล้วจำนวน 430,000 ตัน มูลค่า 56,500 ล้านบาท

นายพรพิภัทรกล่าวว่า กรมได้กำกับดูแลการตรวจติดตามโรงงานผลิตสินค้าพืชให้ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และรับรองสุขอนามัยพืชตามเงื่อนไขส่งออกไปจีน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเป็นผลไม้มคุณภาพมาจากสวน และมีการคัดบรรจุตามมาตรฐานโรงคัดบรรจุผลไม้สด ตลอดจนป้องกันปัญหาผลผลิตด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด มีการควบคุมคุณภาพทุเรียนส่งออกไปจีนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ



# ธ.ก.ส.นำ10หัวขบวนเปิดโลกทัศน์ 'เนเธอร์แลนด์'ประเทศที่เกษตรกรร่ำรวย

**ธ**นาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดกิจกรรมนำเกษตรกรหัวขบวนศึกษาดูงาน การยกระดับมาตรฐาน และมูลค่าสินค้าเกษตร ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.-2 พ.ค.2567 ที่ผ่านมา

นำโดย นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธ.ก.ส. พา 10 เกษตรกรหัวขบวน หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ และเป็นลูกค้าหลักธ.ก.ส. ไปเพิ่มเติมองค์ความรู้ เพื่อไปพัฒนาผลผลิต และธุรกิจของตัวเอง พร้อมมุ่งต่อไปสู่สมาชิกเกษตรกรรายย่อย

พืชสวนเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโลก (World Horti Center), สวนพฤกษชาติเคอร์เลนออฟ พร้อมกับดูกระบวนการขายส่งดอกไม้ การเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์รักษา ที่ Flora Holland Aalsmeer หรือ Royal Flora Holland

**ดี**วย "เนเธอร์แลนด์" ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเกษตรกรเป็นกนรวย โดยประชากรกว่า 22-23% ทำเกษตรกรรม ในขณะที่เกษตรกรทั้งหมดอยู่ในระบบ ไม่มีหนี้ และมีเงินในบัญชีเฉลี่ย



10 เกษตรกรหัวขบวน ได้แก่ นายรัฐวุฒิ เนตรประไพ เกษตรกรกล้วยไม้ส่งออก NPP Orchid จ.นนทบุรี, น.ส.ณวิสารี มุลทา เจ้าของสวนดอกไม้ I love flower farm จ.เชียงใหม่, น.ส.กมลวรรณ รุ่งประเสริฐวงศ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ผงผ้าแปรรูป TEAM PHUM จ.กาญจนบุรี

น.ส.นภัทวรรณ เมณะสินธุ์ เจ้าของสวนดอกเบญจมาศเพื่อท่องเที่ยว และจำหน่าย วสข.บ้านตาตืด จ.อุบลราชธานี, น.ส.สุริรัตน์ สิงห์รักษ์ กสิภัณฑ์ กาแฟ และผลิตภัณฑ์กาแฟ สองเลย จ.เลย, นายยงยุทธ เลาหุจิวิลาัย เจ้าของผลิตภัณฑ์มะเดื่ออินทรีย์แปรรูป และฟาร์มสเดย์ FIG Nature จ.ชลบุรี, นายศุภชัย มิ่งขวัญ เจ้าของไร่ภูตะวันออร์แกนิก ฟาร์ม จ.อำนาจเจริญ,

นายทัพพนธ์ ทัศนพันธ์ ผักผลไม้สด และแปรรูป พีเจ ริช อินเตอร์กรุ๊ป จ.สงขลา, นายสุชา วันศุกร์ ชุมชนท่องเที่ยวอูร์นุรักษ์ธรรมชาติ ชุมชนบ้านโพนหนิง จ.กระบี่ และนายณัฐพล ศรีวิไลย์ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย

กิจกรรมศึกษาดูงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ศูนย์นวัตกรรม



กนละประมาณ 30-40 ล้านบาท ทั้งที่พื้นที่กว่า 1 ใน 3 อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล

แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาล การปรับปรุงการใช้ที่ดิน การรวมพื้นที่เกษตรให้อยู่ในโซนเดียวกัน รวมทั้งนโยบายให้เกษตรกรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มผลผลิต จะเห็นได้จาก ศูนย์นวัตกรรมพืชสวนเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ กรีนคัท วิลด์ เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์วิจัย พัฒนานวัตกรรมพันธุ์พืชที่เกิดจากรวมตัวกันของเกษตรกร โดยให้มหาวิทยาลัยการปลูกพืชในเรือนกระจก

2 เกษตรกรชาวเนเธอร์แลนด์ ผู้เชี่ยวชาญของกรีนคัท วิลด์ เซ็นเตอร์ เล่าว่า ที่นี่เป็นกรีนเฮาส์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็นการรวมกันของ 7 หมู่บ้าน มีพืชเรือนกระจกถึง 150,000 ไร่ กระจก การลงทุนอยู่ที่ 35 ยูโรต่อตร.ม. สร้างผลกำไรได้ 35-40%



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12226

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 164.48 Ad Value: 180,928

PRValue (x3): 542,784

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ธ.ก.ส.นำ10หัวขบวนเปิดโลกทัศน์



ทีมผู้บริหาร และ 10 เกษตรกรหัวขบวน

จากภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ระยะเวลาฤดูหนาวยาวนานขึ้น สร้างความเสี่ยงให้กับการทำเกษตร แต่การทำเรือนกระจกสามารถปลูกได้ทั้งปี โดยอายุของเรือนกระจกอยู่ที่ 50 ปี

นอกจากนี้ “เนเธอร์แลนด์” ยังเป็นประเทศแห่งไม้ดอก และไม้ประดับ “ทิวลิป” เป็น คิวไวท์ฟลาวเวอร์ของชาวฮอลแลนด์ ด้ยกว่า 800 สายพันธุ์

โดยยังได้เยี่ยมชมและศึกษางานสวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ ซึ่งเป็นงานสวนดอกทิวลิปและดอกไม้เมืองหนาว ที่จัดขึ้นปีละครั้งระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค.

และสำหรับผู้ที่สนใจการปลูกดอกไม้ยังสามารถเข้าเยี่ยมชมเรือนกระจกเพาะพันธุ์ดอกไม้ เพื่อเรียนรู้และนำไปต่อยอดธุรกิจได้จากประเทศที่มีตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ และมีมูลค่ามากที่สุดในโลก

พร้อมกันนี้ ยังได้ไปศึกษาดูงานกระบวนการขายส่งดอกไม้ การเก็บรักษา และการบรรจุสินค้า ณ ตลาดซื้อขายดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Flora Holland Aalsmeer



งานสวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ

นายจักรชัย ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า การนำเกษตรกรเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อเปิดโลกทัศน์เกษตรกรที่เป็นคนเก่งได้เห็นว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลกมีวิธีการผลิตและคิดอย่างไร อย่างบ้านเราเน้นความสำคัญเรื่องการผลิต แต่มาที่นี่เป็นอุตสาหกรรมระดับโลกเน้นเรื่องการวิจัย การหาสายพันธุ์ใหม่ๆ ผลผลิตทางการเกษตรใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อย่างเช่น อุตสาหกรรมดอกไม้ ไม่ใช่แค่ขายดอกไม้่อีกแล้ว แต่มีการขายเมล็ดพันธุ์ ผลิตหัวทิวลิป เพื่อจะส่งออก หรือแม้กระทั่งวิธีทำแพ็คเกจจิ้ง

และที่สำคัญในบ้านเรา คือ เรื่องเกษตรท่องเที่ยว เพราะที่เนเธอร์แลนด์ การที่จะปลูกในสวนแต่ละปีจะมีการวางแผน โดยใช้ดีเอ็นเอเลยว่า จะปลูกอะไร ปลูกตรงไหน ถ้าทำได้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้มหาศาลในการมาลงสวนของเกษตรกร มองว่าสิ่งที่ป็นไอเดียเหล่านี้ เกษตรกรที่ได้รับโอกาสมาทริปกับธ.ก.ส. ครั้งนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภาคการผลิต การเกษตรในประเทศไทยได้ พร้อมกันนี้ อยากให้เกิดภาคการเกษตรที่ผลิตตามออร์เดอร์ เพื่อให้การผลิต วิธีการผลิตวางแผนได้ รวมถึงเรือนกระจกได้มาเห็นเทคโนโลยีระดับมาตรฐานโลก กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพสูง ทำให้ได้ผลผลิตเกรดพรีเมียม อยากให้เกิดในภาคการเกษตรบ้านเรา

“เราต้องให้ความสำคัญอย่างมากกับเกษตรกรหัวขบวนในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเกษตร เพราะเกษตรกรรายย่อยยังไม่แข็งแรง เกษตรกรหัวขบวนที่จะใช้บทบาทของธ.ก.ส. ในการเข้าหาสถาบันการศึกษาที่จะร่วมวิจัยในการสร้างสายพันธุ์ใหม่ หรือดูคุณภาพของดินก่อนที่ปลูกอะไร ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมหาศาล”



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12226

Col.Inch: 164.48 Ad Value: 180,928

หน้า: 5(กลาง)

PRValue (x3): 542,784

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ธ.ก.ส.นำ10หัวขบวนเปิดโลกทัศน์



ฉัตรชัย ติริไล ผู้จัดการธ.ก.ส



ศูนย์นวัตกรรมพืชสวนเรือนกระจก

สำหรับการสนับสนุนเรื่องเงินทุน ทางธ.ก.ส. มีสินเชื่อสร้างชุมชน สร้างไทย หรือสินเชื่อดอกเบี้ยล้านละร้อย เป็นสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ ตามนโยบายของรัฐบาล ทำให้ต้นทุนของเกษตรกรต่ำลง โดยโครงการสินเชื่อดังกล่าวยังดำเนินการอยู่ หากวงเงินเต็ม ทางธ.ก.ส. ก็พร้อมขยายเพิ่มอีก

**ดี** นาน.ส.นภัสวรรณ เจ้าของสวนดอกเบญจมาศเพื่อท่องเที่ยว กล่าวว่า การได้มาดูงานครั้งนี้จะนำความรู้ไปปรับเปลี่ยนได้หลายอย่าง เช่น ปลูกในโรงเรือนและระบบเรือนกระจก มาดูว่าอะไรที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้บ้าง

อีกหนึ่งเกษตรกรหัวขบวน นายรัฐวุฒิ เกษตรกรกล้วยไม้ส่งออก กล่าวว่า “ประทับใจกับการมาศึกษาดูงานที่เนเธอร์แลนด์ คือตลาดประมูลไม้ดอก ระบบที่นี้ดีมาก ไม่มีมือโดนดอกไม้สักดอก ดอกไม้ทุกดอกจะติดบาร์โค้ด รู้แหล่งที่มา รวมถึงระบบโลจิสติกส์ดีมาก ถ้าตลาดไม้ดอกบ้านเราพัฒนาไปจุดนี้ได้ทุกอย่างจะเพอร์เฟ็กต์ เพราะวิชาความรู้การปลูกทุกอย่างเกษตรกรบ้านเราก่อนข้างแน่นอยู่แล้ว”



Flora Holland Aalsmeer ตลาดค้าส่งดอกไม้ระดับโลก



พืชผลจากนวัตกรรมเรือนกระจก

และนายทัพพนพนธ์ ผัก ผลไม้สด และแปรรูป พีช ริชชากล่าวว่า การมาดูงานครั้งนี้ก็ว่าการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่จะเอาชนะภัยธรรมชาติได้ อย่างกล้วยไม้มีฤดูกลาด แต่ปัญหาของกล้วยไม้ตอนนี้ต้องเจอสมมรสุม วิธีการแก้ปัญหาปลูกพืชกันลมทางธรรมชาติ คือไปจะพัฒนาปลูกในโรงเรือนขนาดใหญ่ได้หรือไม่ ต้องมาพิจารณาอีกที

พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณธ.ก.ส.ที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องเงินทุนหมุนเวียน โดยที่ผ่านมาได้กู้เงินธ.ก.ส. จำนวน 2.5 ล้านบาท ในโครงการล้านละร้อย ทำให้ขยายปริมาณการรับซื้อผลผลิตได้เพิ่ม สามารถส่งไปขายในแม็คโคร และร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในสาขามากได้เกือบทั้งหมด

เป็นการเปิดโลกและเติมเต็มองค์ความรู้ให้เกษตรกรหัวขบวน เพื่อที่จะนำมาถ่ายทอดสู่เกษตรกรรายย่อยในเครือข่ายต่อไป

**ปัทมา ทองสิน**

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16870

หน้า: 7(บนขวา)

Col.Inch: 16.83 Ad Value: 20,196

PRValue (x3): 60,588

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เฮ'เกาหลีใต้'ลดภาษีนำเข้าน้ำมันมะพร้าว0%

## เฮ'เกาหลีใต้'ลดภาษีนำเข้าน้ำมันมะพร้าว0%

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า นับเป็นความสำเร็จของกระทรวงพาณิชย์ที่เกาหลีใต้ได้ลดภาษีนำเข้าน้ำมันมะพร้าวแท้ 100% จาก 40% เป็น 0% แล้ว ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ (AKFTA) ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นไปตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้เร่งรัดการเจรจาเอฟทีเอ (FTA) กับคู่ค้าสำคัญให้สำเร็จโดยเร็วโดยเฉพาะเกาหลีใต้ที่ค้างมากกว่า 5 ปี กรมจึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้ส่งออกน้ำมันมะพร้าวแท้ 100% ของไทย ใช้ประโยชน์จาก AKFTA ขยายการส่งออกไปเกาหลีใต้ให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการนำเข้า

น้ำมันมะพร้าวจากไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดเกาหลีใต้ ในปี 2566 เกาหลีใต้เป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 12 ของไทย การค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ มีมูลค่า 14,736.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.57 ของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของไทย สำหรับช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2567 การค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ มีมูลค่า 3,725.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยาง น้ำตาลทราย แผงวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ



## ดีเอสไอบุกยึดสารพิษลอบนำเข้า

จากกรณีก่อนหน้านี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจสอบโกดังบริษัท อเมซอน อะโกร จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นสถานที่จัดเก็บสารไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (วัตถุอันตรายชนิดที่ 3) ที่นำเข้าในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร อีกทั้งจากการตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายมีการสำแดงว่า เป็นการนำเข้าสารกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อนำไปตรวจตัวอย่างสารเคมี ผลการทดสอบพบว่า เป็นสารไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายที่รัฐควบคุม จำกัดการนำเข้า ผลิต มีไว้ในครอบครอง เนื่องจากมีอันตรายกับผู้ใช้งาน อันถือเป็นการนำเข้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงยึดสารไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม จำนวน 588 ถัง ปริมาณ 107,800 ลิตร มูลค่ากว่า 12 ล้านบาทนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่ 17 พ.ค. พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ และ พ.ต.ท.เพียว ทองเสน รองอธิบดีฯ ได้รับรายงานผลการดำเนินการขยายผลตรวจสอบจากกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมี พ.ต.ท.อนุรักษ์ โจรนนรินทร์กิจ ผอ. กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ร.ท.ภชภณ สุพานิชวรภาชน์ ผอ.ส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค 1 และเจ้าหน้าที่กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ค. เจ้าหน้าที่ ได้นำหมายค้นจากศาลอาญาลดชั้น เข้าตรวจค้นบริษัทเป้าหมาย 3 จุด

ทั้งนี้เนื่องจากมีหลักฐานแสดงถึงความเชื่อมโยง เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าสารเคมีของบริษัท เมเจอร์ฟาร์ วิชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จากการตรวจค้นพบเอกสารและข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ คาดว่าเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและจะทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษต่อไป.



# ธปท.ชี้หนี้ครัวเรือนจุดศก.

## พุ่งสูง91%ของจีดีพีน่าห่วง สิ้นมันใจยังปรับลดลงได้อีก หอค้าชู'เป่าดิจิทัล'ซื้อมือถือ เชื่อทำที่'พิชัย'ส่งสัญญาณดี พณ.ดึงอินฟลูฯบูมเมนูไทย

ธปท.ห่วงหนี้ครัวเรือนพุ่ง 91% จุดเศรษฐกิจโตไม่เต็มศักยภาพ ยันปรับลดลงได้อีก หอการค้าหนุน'เป่าดิจิทัล'ซื้อมือถือกระตุ้น ศก. หวัง'พิชัย'หาหรือผู้ว่าแบงก์ชาติ ส่งสัญญาณบวก มองภาพเดียวกันได้ดีขึ้น

(อ่านต่อหน้า 7)

### หนี้ครัวเรือน

#### หอค้าชี้ดิจิทัลซื้อมือถือกระตุ้นศก.

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม นายรัชชชัย เศรษฐจินดา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย กล่าวว่า เงินใช้จ่ายเงินโครงการ

ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ประชาชนสามารถนำดิจิทัลวอลเล็ตซื้อสินค้าได้ในทุกหมวด เว้นกลุ่มต้องห้าม 16 รายการ รวมถึงภาคบริการ อาทิ จะนำไปซื้อไอโฟน สมาร์ทโฟน เครื่องใช้ไฟฟ้า ก็ได้ นั้น เบื้องต้นประเมินว่า ยังไม่ผิดวัตถุประสงค์ ความต้องการใช้เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของโครงการ เนื่องจากการใช้เงินดิจิทัล แม้เป็นการใช้ซื้อสินค้าจำพวกกลุ่มสมาร์โฟน แต่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีความจำเป็นในการใช้ชีวิตยุคปัจจุบัน

#### มองเงินไซหนุนค้ารายย่อย

นายรัชชชัยกล่าวว่า ความคาดหวังของผู้ประกอบการ คือ ต้องการให้เงินดิจิทัลใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยเท่านั้น เพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง ส่วนนี้รัฐบาลก็กำหนดเงินไซให้ใช้จ่ายในเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ 878 อำเภอ การชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้า กำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็ก รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก ไม่รวมห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับ

ท้องถิ่น ส่วนร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้า ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้า เบื้องต้นมองว่าเงินไซลักษณะนี้ ผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่จะได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายจริงๆ

#### เชื่อรัฐมุ่งอุ้มคนด้อยโอกาส

นายรัชชชัยกล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลคงกำลังศึกษาอยู่ว่า จะทำอะไรให้เม็ดเงิน 1 หมื่นบาทต่อคนนี้ สามารถหมุนเวียนใช้จ่ายในพื้นที่และชุมชนได้จริง อาทิ การปรับระยะเวลาใช้ในร้านค้าที่ขยายเป็นเชิงอำเภอ ไม่ได้เป็นวงแคบเหมือนช่วงแรก โดยมองว่าอาจมีการปรับเงินไซที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินดิจิทัลให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้หลายรอบมากขึ้นอีก ส่วนความกังวลในกลุ่มประชาชนที่มีศักยภาพน้อย อาทิ ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มียานพาหนะ หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากๆ จะมีอุปสรรคในการรับเงินดิจิทัล หรือการใช้เงินหรือไม่ นั้น มองว่ารัฐบาลน่าจะเตรียมการช่วยเหลือให้เข้าถึงโครงการได้มากที่สุด เพื่อปิดช่องว่างของประชาชนที่เข้าไม่ถึงโอกาสเหล่านี้

#### หวังคลัง-ธปท.มองภาพเดียวกัน

นายรัชชชัยกล่าวว่า สำหรับภาพการหารือร่วมกันระหว่างนายพิชัย ชุนด์หวัช รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนัดหารือกับนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มองว่าการหารือกันในครั้งนี้ ส่งผลในเชิงบวกได้ เพราะน่าจะช่วยให้คลังและแบงก์ชาติมองในทิศทางเดียวกันได้มากขึ้น เนื่องจากสิ่งที่น่าเป็นกังวลในตอนนี้สำหรับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นเรื่องที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและขาดสภาพคล่อง โดยการเข้าถึงระบบสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์



เป็นปัญหามากกว่าอัตราดอกเบี้ย เพราะ ดอกเบี้ยที่ลดลงระดับ 0.25-0.50% ยังไม่ใช่ เรื่องสำคัญเท่ากับการที่ธุรกิจเข้าไม่ถึงแหล่ง เงินทุนในระบบ ซึ่งหลังจากการหารือร่วมกัน ก็คาดหวังว่าทั้งคลังและแบงก์ชาติจะมอง ภาพเดียวกันได้ดีมากขึ้น นโยบายการเงิน และนโยบายการคลังน่าจะดีขึ้นได้

“ทิศทางเศรษฐกิจไตรมาส 2/2567 มองว่ายังคงทรงตัวอย่างต่อเนื่อง เพราะ งบประมาณภาครัฐยังไม่สามารถเบิกจ่าย ได้ แต่คิดว่ารัฐบาลน่าจะเร่งเบิกจ่ายให้เร็ว มากขึ้น ปลายเดือนมิถุนายนน่าจะเริ่ม ททยออกมากให้เห็น ทำให้ภาวะเศรษฐกิจ น่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมาตรการ สนับสนุนเศรษฐกิจแรกที่ต้องการให้ออกมา หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คนใหม่เข้ามา คือ การปลดล็อกการเข้าถึง สินเชื่อของธนาคาร นำสภาพคล่องที่เหลือ อยู่มาปล่อยให้ผู้ประกอบการได้มากขึ้น ซึ่ง จะช่วยให้ระบบสินเชื่อและการค้าจะเริ่มกลับ เข้าสู่ภาวะปกติอย่างต่อเนื่องมากขึ้น” นาย ธวัชชัยกล่าว

## คาดจีดีพีไตรมาสแรกโต0.8%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะแถลง “ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส แรกของปี 2567และแนวโน้มปี 2567” ใน วันที่ 20 พฤษภาคมนี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจคาดการณ์ว่าตัวเลขที่ สศช.เตรียม ประกาศออกมานั้น อาจจะไม่ค่อยดี

นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้า นักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) กล่าวว่า คาดการณ์ เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกจะยังอ่อนแรง มีการขยายตัวอยู่ที่ 0.8% เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันกับปีก่อน เป็นผลจากความล่าช้า ของงบประมาณปี 2567 ทำให้ไม่มีการใช้ จ่ายด้านการลงทุนภาครัฐ ภาคการผลิตยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามการส่งออก ขณะที่ อัตราหนี้ครัวเรือนและอัตราดอกเบี้ยยังคง อยู่ในระดับที่สูง ธนาคารเข้มงวดการปล่อย สินเชื่อ ทำให้การบริโภคภายในประเทศ ชะลอตัว

“หากไตรมาสแรกจีดีพีออกมาแยกว่าที่ คาด จะทำให้อีก 3 ไตรมาสที่เหลือของปีนี้

นำเป็นห่วง เพราะงบประมาณรัฐที่เป็นตัว ขับเคลื่อนหลัก มีเวลาใช้แค่ 5 เดือน ซึ่งรัฐก็ ต้องเร่งเบิกจ่ายให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบโดยเร็ว เพราะการส่งออกและการผลิตก็ยังน่ากังวล จากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่วนจะพึ่งการ ท่องเที่ยวอย่างเดียวคงไม่พอ โดยคาดการณ์ เศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัวที่ 2.6% เนื่องจาก ปัญหาใหญ่ในขณะนี้ คือ ยังหาเครื่องยนต์ ใหม่มาโคจรที่ไม่เจอ” นายพิพัฒน์กล่าว

## สารพัดปัจจัยรุมเร้าต่อเนื่อง

นายอริป พิษานนท์ นายกิตติมศักดิ์ สภาคณบดีธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า รอลุ้นว่า สศช.จะประกาศจีดีพีไตรมาสแรกอยู่ที่เท่าไร แต่จากที่ประเมินแล้วคาดว่าจีดีพีคงจะไม่ ค่อยดี มาจากหลายปัจจัย ทั้งเงินลงทุนภาค รัฐและเอกชนยังไม่ออกมาสู่ระบบเศรษฐกิจ การส่งออกชะลอตัวจากค่าเงินบาท ประกอบกับประเทศคู่ค้ากำลังซื้อชะลอตัว ค่าแรงที่จะขึ้น 400 บาททั่วประเทศปลาย ปีนี้ มีผลให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต มีความ กังวลอาจจะไม่เพิ่มกำลังการผลิตหรือลงทุน เพิ่ม ขณะที่การบริโภคภายในประเทศไม่ค่อย ดี จากการที่เข้าถึงสินเชื่อยาก เนื่องจากภาวะ หนี้ครัวเรือนสูง ทำให้ธนาคารเข้มปล่อย สินเชื่อเพราะกลัวเกิดหนี้เสีย ส่วนอัตรา ดอกเบี้ยที่ยังสูง ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะ ลดลงหรือไม่

## พิชัยถกธปท.สัญญาณดี

นายอริปกล่าวว่า การที่นายพิชัยได้มี การหารือร่วมกับนายเศรษฐพุฒิ ผู้ว่าการ ธปท. ถือเป็นสัญญาณที่ดี ซึ่งทุกคนมีความรู้ มีข้อมูลอยู่แล้ว ก็คาดหวังจะได้เห็นนโยบาย การเงินออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่าน มาตรการดอกเบี้ยและสินเชื่อ ซึ่งการที่ให้ ธปท.ซึ่งกำกับแบงก์พาณิชย์ ปรับเงื่อนไข ในการช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่ง เงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำได้ ถือเป็นเรื่อง ที่ดี แต่ต้องช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่อ่อนแอ เพราะปัจจุบันเอสเอ็มอี มี 2 ประเภท คือ กลุ่มแข็งแรง กับไม่แข็งแรง

“การที่ให้โจทย์แบงก์ชาติพิจารณาปรับ กรอบเงินเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อจะได้นำไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ลงมานั้น ถือว่ามาถูกทาง ถ้าไม่มีโจทย์ค่าแรง 400 บาท ที่จะขึ้นปลายปีนี้ที่อาจจะทำให้

เงินเพื่อสูงขึ้นอีก” นายอริปกล่าว

นายอริปกล่าวว่า ส่วนโครงการเงิน ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ที่ล่าสุดออกมา ระบุว่าสามารถซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือได้ นั้น มองว่าถ้าจะให้เกิดกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ไม่ควรไปเจาะจงสินค้า ควรให้สิทธิสามารถ นำไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ เช่น ค่าเทอม ค่าไฟ ส่วนที่ยกเว้น 16 รายการ เช่น แอลกอฮอล์ ตรงนี้เห็นด้วย

## ค่าแรง400กระทบราคายาใหม่

นายอริปกล่าวว่า สำหรับค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศนั้น ส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียม แน่นนอนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะมา จากการซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าขนส่ง สำหรับ โครงการที่จะพัฒนาใหม่ โดยคอนโดมิเนียม จะทำให้ราคาเพิ่มขึ้น 3-5% ส่วนบ้านจัดสรร อาจจะมีมากกว่านั้น

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ประธาน เจ้าหน้าบริหารบริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง การปรับค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ ว่า การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีผลกระทบต่อ ทุกภาคธุรกิจอยู่แล้ว ในส่วนของภาคธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เอง ค่าแรงเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนค่าก่อสร้าง คิดเป็น สัดส่วนประมาณ 5-10% ของต้นทุนค่า ก่อสร้างทั้งหมด เมื่อค่าแรงปรับขึ้นมาทุก 1% จะมีผลทำให้ต้นทุนค่าแรง ที่มีผลต่อการ พัฒนาโครงการขยับขึ้นประมาณ 0.5-1%

นายอริปกล่าวว่า แต่ราคายาใหม่ จะปรับ หรือไม่ปรับหรือไม่ขึ้น ปัจจัยเรื่องค่าแรงไม่ใช่ ปัจจัยเดียวที่มีผลกระทบต่อ ยังมีปัจจัยเรื่องราคา ที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น ก็มีผลกระทบเช่นกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ เติบโตแบบชะลอตัวและกำลังซื้อมีแนวโน้ม หดตัว ทำให้การปรับราคายาใหม่ไม่สามารถ ทำได้ในทันที ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะ ใช้แนวทางในการลดต้นทุนด้านอื่นและลด ส่วนต่างกำไรลงมา เพื่อที่จะทำให้โครงการ สามารถขายได้และสอดคล้องกับกำลังซื้อที่ มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน

## หนี้ครัวเรือนพุ่งแตะ91%

น.ส.อรมนต์ จันทพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่าย



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16870

หน้า: 1 (ล่าง), 7

Col.Inch: 158.20 Ad Value: 261,030

PRValue (x3): 783,090

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ธปท.ชี้หนี้ครัวเรือนหดศก.

คุมครองและตรวจสอบ บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ภาพรวมหนี้ครัวเรือนของประเทศไทย ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 91% ของจีดีพี ขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2555 ที่อยู่ระดับ 76% โดยหนี้ครัวเรือนที่อยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 80% เป็นระดับที่ประเมินแล้วว่า น่าจะเป็นผลดีกับประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงถึง 91% ส่งผลให้ประชาชนที่เป็นหนี้ เมื่อมีรายได้เข้ามา แทนที่จะได้นำไปใช้จ่ายเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนต่อไป ต้องนำมาใช้หนี้หมด ทำให้เศรษฐกิจไทยโตได้ไม่เต็มศักยภาพ

## รับหนี้ในระบบแก้ยากสุด

น.ส.อรมนต์กล่าวว่า หนี้ที่มีความน่ากังวลมากที่สุด แบ่งเป็นหนี้เสียที่ไม่ก่อรายได้ (เอ็นพีแอล) หนี้เรื้อรัง หรือลูกหนี้สามารถจ่ายได้ต่อเนื่อง แต่ปิดจบหนี้ไม่ได้ รวมถึงหนี้ใหม่ที่หากไม่ติดตามให้เป็นหนี้ชั้นดี สุดท้ายอาจกลายเป็นหนี้เสีย หรือหนี้เรื้อรังขึ้นมาใหม่ได้ โดยหนี้ที่แก้ไขยากที่สุด เป็นหนี้ในระบบ ซึ่งส่วนนี้ธปท. แก้ไขผ่านการดึงให้เข้ามาอยู่ในระบบให้ได้มากที่สุด โดยมีเครื่องมือเป็นโครงการของธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ซึ่งจะสามารถช่วยให้ลูกหนี้เงินกู้ในระบบเข้ามาชำระในระบบผ่านตัวธนาคารได้ แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่วนนี้ ธปท. จะสร้างการรับรู้แก่ประชาชนมากขึ้น

## ยื่นดึงหนี้ครัวเรือนลดได้

น.ส.อรมนต์กล่าวว่า จากข้อมูลสะท้อนพฤติกรรมคนไทยมีเพียง 22.4% ที่เงินออมอยู่ได้ 6 เดือนขึ้นไป หากขาดรายได้กะทันหัน หรือหากคนไทยขาดรายได้กะทันหัน จะอยู่ได้ไม่ถึง 6 เดือน มีเกือบ 80% ของภาพรวมโดยมีคนไทยเพียง 15.7% ที่วางแผนเกษียณอายุและทำได้ตามแผนที่วางไว้ สะท้อนถึงคนที่ไม่มีแผนแต่ทำไม่ได้ตามแผนที่วางไว้มีกว่า

85% ทั้งนี้ จากการประเมินของธปท. ยืนยันว่าสามารถทำให้ระดับหนี้ครัวเรือนปรับลดลงมาได้แน่นอน แต่จะลดลงได้ง่ายหรือไม่ต้องพิจารณาเป็นบางส่วน เพราะบางอย่างก็ปรับลดลงมาได้ง่าย อาทิ ลูกหนี้บางกลุ่มแต่ไม่มีความรู้เพียงพอในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตัวเอง ซึ่งส่วนนี้ธปท.มีเครื่องมือไว้ช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ที่หลากหลายมากขึ้น

“ธปท.มีบริการให้คำแนะนำ ผ่านหมอนี่เพื่อประชาชน ประชาชนสามารถโทรเข้ามาขอคำแนะนำได้ โดยเฉพาะลูกหนี้ที่เริ่มดึงตัว เริ่มชักหน้าไม่ถึงหลัง ดึงเงินจากส่วนนั้นส่วนนี้มาใช้ไม่ทัน มีตลาดด้านแล้วทำให้เริ่มไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ สิ่งสำคัญต้องพิจารณาตัวเอง ว่าความสามารถใช้จ่ายมีอยู่เท่าใด ควรเดินหน้าต่ออย่างไร อาทิ มีเงินเท่านั้น รายได้ไม่พอใช้จ่าย แต่กินบุฟเฟต์ 4 ครั้งต่อเดือน ก็อาจต้องปรับลดลงเพื่อนำเงินไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน”

น.ส.อรมนต์กล่าว

## พณ.ดึงอินฟลูโพรโมเตอร์อาหารไทย

ที่ร้านอาหารไทย Tuk Tuk Thai Cafe Cannes เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมซอฟต์แวร์อาหารไทย โชว์ทำส้มตำไทยกับอินฟลูเอนเซอร์ร้านอาหารชื่อดังของยุโรปที่มีผู้ติดตามทุกช่องทางรวมกันกว่า 3.7 ล้านราย และมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้ร้าน Tuk Tuk Thai Cafe ของนายศรายุทธ รุ่งอ่วม และ Mr.Tony SCHEPENS เจ้าของร้าน เพื่อการันตีว่าเป็นร้านที่ใช้วัตถุดิบอาหารไทยรสชาติไทยแท้

นายภูมิธรรมกล่าวว่า วันนี้ได้จัดกิจกรรมสาธิตทำส้มตำไทยร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง 2 ราย ที่มีผู้ติดตามทุกช่องทางรวมกันกว่า 3.7 ล้านราย ซึ่งจะช่วยให้ชาวฝรั่งเศส

และชาวยุโรปรู้จักอาหารไทย และกระตุ้นการบริโภคอาหารไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์อาหารที่รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ผลักดันเพิ่มขึ้น

## หนุนบูมซอฟต์แวร์อาหารไทย

นายภูมิธรรมกล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทย และร้านอาหาร Thai SELECT จะช่วยส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และผลักดันซอฟต์แวร์อาหารของไทยผ่านอาหารไทยและร้าน Thai SELECT ช่วยสร้างภาพลักษณ์และขยายการรับรู้ในตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดฝรั่งเศส ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี สร้างกระแสความนิยมให้กับครัวไทยในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ รวมทั้งสร้างและขยายการรับรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของอาหารไทยแท้ เครื่องปรุงและวัตถุดิบ ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทยแท้ จะเพิ่มความต้องการบริโภคสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรของไทย ผลิตภัณฑ์ Thai SELECT ตลอดจนร้านอาหาร Thai SELECT เพื่อนำไปสู่มูลค่าการค้าสินค้าและอาหารไทยที่เพิ่มขึ้น

นายภูมิธรรมกล่าวว่า อินฟลูเอนเซอร์ที่มาร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย Mr.Thai King Liou ในเพจ “lerizjaune” เป็นเชฟเชื้อสายเอเชีย (ลาวและจีน) ได้เผยแพร่อาหารเอเชียรวมทั้งอาหารไทย เขียนตำราอาหารเอเชียในภาษาฝรั่งเศสหลายเล่ม อาทิ LE RIZ JAUNE, BAO และ STREET FOOD D’ASIE มีผู้ติดตามใน YouTube TikTok Instagram Facebook ทุกช่องทางรวมกันกว่า 1.8 ล้านบัญชี และ Mr.Jason Paul อินฟลูเอนเซอร์สัญชาติเยอรมัน สาย Foodie, Sport and Lifestyle ในชื่อเพจ “thejasonpaul” ซึ่งมีชื่อเสียงในภูมิภาคยุโรป มีผู้ติดตามทุกช่องทางรวมกว่า 1.9 ล้านบัญชี



# สมุทรสงครามนำร่อง 'ธนาคารน้ำใต้ดิน' แก่ท่วม-น้ำเสียครัวเรือน

นายประสิทธิ์ สิงห์ชา เกษตร จ.สมุทรสงคราม นำเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมกันทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดแห่งแรกของ จ.สมุทรสงคราม เพื่อเป็นจุดสาธิตให้ประชาชนเป็นแบบอย่าง โดยขุดหลุมกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และลึก 1 เมตร บริเวณอ่างซักล้าง ด้านหลังสำนักงานเกษตรจังหวัด แล้วตั้งวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ยาว 1 เมตร 20 เซนติเมตร บริเวณกลางหลุมเพื่อระบายอากาศ จากนั้นนำปูนที่ถูกรวบทิ้งจากการก่อสร้างถมลงไปให้หลุม แล้วเททรายตาม ก่อนเททับด้วยก้อนหินเล็กๆ ด้านบนจนเต็มเสมอพื้น เพื่อกักน้ำที่เติมลงสู่ใต้ดินซึ่งเป็นน้ำจากการซักล้าง และน้ำที่เกินจากความต้องการ เช่น น้ำฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง หากสะสมนานจะกลายเป็นน้ำเสียส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ หรือสุขภาพของผู้คนในชุมชน แต่เมื่อน้ำลงธนาคารน้ำใต้ดินจะแผ่ซึมไปด้านข้างตามแรงเหวี่ยงของโลกที่หมุนรอบตัวเอง โดยบ่อขนาด 1 เมตร มีรัศมีแผ่ซึมได้ไกลถึง 100 เมตร

นายประสิทธิ์กล่าวว่า ประโยชน์และความสำคัญของการทำธนาคารน้ำ คือการบริหารจัดการน้ำในสภาวะที่เกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน มีหลัก



การนำน้ำเข้าไปกักเก็บไว้ในชั้นหินอุ้มน้ำ แล้วนำออกมาใช้เมื่อยามต้องการ เพื่อแก้ปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำหลาก การรुक้าของน้ำเติมน้ำกร่อย อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเสียสมดุลของน้ำ

สำหรับธนาคารน้ำใต้ดินแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด คือ การขุดหลุมหรือบ่อเพื่อส่งน้ำไปเก็บไว้ที่ชั้นใต้ดิน ขนาดและความลึกขึ้นอยู่กับสภาพและชั้นดินแต่ละพื้นที่ ใช้พื้นที่ไม่มาก ใช้งบประมาณน้อย เป็นการเก็บน้ำไว้ใต้ดินแต่ไม่ทะลุชั้นดินเหนียวลงไปสู่ชั้นหินอุ้มน้ำ มีเป้า



ประสิทธิ์ สิงห์ชา



หมายสร้างความชุ่มชื้นให้กับดิน แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ลดการไหลบ่าของน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและแก้ปัญหาระบบระบายน้ำท่วมขังในระดับครัวเรือน รวมทั้งรองรับน้ำทั้งจากการอุปโภคในครัวเรือน เพื่อเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับต้นไม้และพืชผล ลดการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่การเก็บน้ำด้วยวิธีนี้จะไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้โดยตรง



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คนเมือง-ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16870

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 80.98 Ad Value: 97,176

PRValue (x3): 291,528

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สมุทรสงครามนำร่อง 'ธนาคารน้ำใต้ดิน' แก่ทวม-น้ำเสียครัวเรือน



ยกเว้นในบางพื้นที่

ส่วนแบบที่ 2 คือ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบ

เปิด มีราคาต้นทุนค่อนข้างสูง เป็นการขุดบ่อน้ำหรือสระน้ำให้ได้ความลึกทะลุผ่านชั้นดินเหนียวถึงชั้นหินอุ้มน้ำ เพื่อให้หินอุ้มน้ำสามารถดูดซับน้ำลงสู่ชั้นใต้ดิน ขนาดบ่อขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพพื้นที่ หลักการที่สำคัญคือ เก็บน้ำไว้ใต้ดินทะลุชั้นดินเหนียวถึงชั้นหินอุ้มน้ำที่ต่อเชื่อมกับชั้นน้ำบาดาล วิธีนี้จะเก็บน้ำได้ปริมาณมากและกระจายน้ำไปได้ไกลมาก ยกตัวอย่างเช่น ถ้าขุดบ่อขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร จะมีรัศมีกระจายน้ำใต้ดินได้มากถึง 10 กิโลเมตร เป็นต้น เหมาะกับพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากสามารถสูบน้ำจากบ่อมาใช้ได้แบบไม่หมด เพราะเมื่อปริมาณน้ำในบ่อลดลง น้ำจากใต้ดินก็จะซึมกลับเข้ามาเติมเต็มอย่างสม่ำเสมอ วิธีนี้ช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องเจาะหาหรือสูบน้ำจากแหล่งน้ำไกลๆ จึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้มาก

อย่างไรก็ตาม การทำธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณด้านหลังสำนักงานเกษตร จ.สมุทรสงคราม นับเป็นต้นแบบและจุดสาธิตแห่งแรกของ จ.สมุทรสงคราม ผู้สนใจจะนำไปเป็นแบบอย่าง ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตร จ.สมุทรสงคราม ถนนเอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0-3471-1711 ในวันและเวลาราชการ

ขจร โพธิ์นิ่มไทย

# 'Food Bank' ลดขยะ-ลดก๊าซมีเทน ช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าถึงอาหาร



สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มูลนิธิ SOS และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดตัว “โครงการจัดตั้ง ธนาคารอาหารของประเทศไทย (Thailand's Food Bank) : การบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน คำตอบในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้าง ต้นแบบระบบการบริหารจัดการอาหาร ส่งต่อ อาหารส่วนเกินไปยังกลุ่มเปราะบางของสังคมไทย มุ่งลดปริมาณขยะอาหารด้วยการจัดการอาหาร ส่วนเกิน ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดอาหารส่วนเกิน และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอาหาร

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ประเทศไทยกำลัง เผชิญกับวิกฤตขยะอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหารของ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง นอกเหนือจากการ กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาขยะอาหารแล้ว การลดการสูญเสียอาหารตั้งแต่ต้นทางก็เป็น อีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการลดวิกฤตปัญหา ขยะอาหาร จากข้อมูลที่ได้มีการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีอาหารส่วนเกินมากถึงเกือบ 4 ล้านตันต่อปี ในขณะที่มีการรายงานตัวเลข ของประชากรของประเทศที่มีรายได้น้อยและมี แนวโน้มที่จะประสบปัญหาการเข้าถึงอาหาร อยู่ถึง 3.8 ล้านคน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะเลขาธิการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG สาขาอาหาร ร่วมกับ มูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซีสทีแชนซ์ (SOS) และหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดำเนินการศึกษาและวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสร้าง ต้นแบบการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการอาหาร ส่วนเกิน (Food surplus) ของประเทศไทย ซึ่ง



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15723

หน้า: 17(กลาง)

Col.Inch: 114.58 Ad Value: 143,225

PRValue (x3): 429,675

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สถูปพิเศษ: 'Food Bank' ลดขยะ-ลดก๊าซมีเทน ช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าถึงอาหาร



ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวท. โดยการเปิดตัวธนาคารอาหารของประเทศไทยครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารส่วนเกิน การกอบกู้อาหาร และการส่งต่ออาหารส่วนเกินอันจะช่วยส่งเสริมให้ลดการเกิดขยะอาหาร และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไปด้วยกัน และหวังเป็นต้นแบบของการสร้างแบบจำลองการส่งต่ออาหารส่วนเกินให้สังคมไทย

**ดร.จุฬารัตน์ รอง ผอ.สวทช.** กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สวทช. ยังได้สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการอาหารส่วนเกินอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แพลตฟอร์มดิจิทัลแนะนำการจับคู่ความต้องการและอาหารบริจาคแบบอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มีมูลนิธิ SOS และองค์กรพันธมิตรเครือข่ายเป็นผู้ใช้งาน ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้รับบริจาคเพื่อรองรับการขยายฐานผู้บริจาคอาหาร เพิ่มความสามารถในการจัดการอาหารส่วนเกิน ช่วยลดภาระงานและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ดูแลระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอาหารส่วนเกิน รวมถึงสามารถจัดส่งอาหารไปยังผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการและลดความเสียหายของอาหาร และแนวปฏิบัติอาหารปลอดภัยสำหรับอาหารบริจาค (Food Safety Guideline) จะเริ่มต้นตั้งแต่นั้นตอนการรับอาหาร การเก็บรักษาอาหาร การขนส่ง

การแจกจ่ายอาหาร หลักปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสอาหาร เช่น การแช่แข็งอาหารส่วนเกินและติดฉลากใหม่ การระบุวันที่และระยะเวลาที่แนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายและการควบคุมอันตราย เช่น สารเคมี สารก่อกัมมิแพ้ หลักปฏิบัติในการเตรียมอาหาร เช่น การทำละลายอาหารแช่แข็ง การทำให้สุก การทำให้เย็น การอุ่นร้อน การรักษาความปลอดภัยอาหารระหว่างขนส่ง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย เพื่อให้อาหารที่แจกจ่ายยังคงมีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค ช่วยให้เกิดความมั่นใจทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริจาครวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการบริจาคอาหารในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

**น.ส.กฤษรา ไซติพันธ์ุโสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวท.)** กล่าวว่า สวท. ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาขยะอาหารและความมั่นคงทางอาหาร จึงให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ สวทช. ดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินของประเทศ เพื่อเป็นการศึกษาต้นแบบและแนวทางการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินที่เหมาะสมของประเทศ และจัดทำแนวปฏิบัติอาหารปลอดภัยสำหรับอาหารบริจาค (Food safety guideline) โดยดำเนินการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงาน

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15723

หน้า: 17(กลาง)

Col.Inch: 114.58 Ad Value: 143,225

PRValue (x3): 429,675

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สก๊อปพิเศษ: 'Food Bank' ลดขยะ-ลดก๊าซมีเทน ช่วยกลุ่มเปราะบางเข้าถึงอาหาร

คณะกรรมการอาหารและยา และกรม  
อนามัย เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการบริจาคอาหาร  
ทั่วประเทศ

ธนาคารอาหารของประเทศไทย เป็นโครงการ  
ต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของเทคโนโลยีในการบริหาร  
จัดการอาหารส่วนเกินอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความ  
มั่นใจให้กับทั้งผู้บริจาคและผู้รับบริจาคผ่านระบบการบริหาร  
จัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ผลักดันให้เกิดการบริจาค  
อาหารส่วนเกินให้ขยายวงกว้างขึ้น นับเป็นก้าวสำคัญของ  
การขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไร้ขยะอาหารและ  
ความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

ด้าน ทวี อัมพุลทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  
มูลนิธิโกลาธ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) ประเทศไทย  
กล่าวว่า ปัจจุบันมูลนิธิได้ส่งต่ออาหารส่วนเกินไปแล้ว  
กว่า 8.3 ล้านกิโลกรัมหรือคิดเป็น 35 ล้านมื้อ ให้แก่ชุมชน  
ต่างๆ มากกว่า 3,600 แห่ง ซึ่งเท่ากับว่าเราได้ลดการ  
สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการนำอาหารไปฝังกลบ  
ถึง 21,166 ตัน นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานที่ผ่านมา  
อย่างเป็นรูปธรรมแล้วกับโครงการ BKK Food Bank ของ  
กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งได้มีการนำแพลตฟอร์มแนะนำ  
การจับคู่ความต้องการและอาหารบริจาคแบบอัตโนมัติของ  
สวทช. มาใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์ม Cloud Food Bank  
(CFB) แพลตฟอร์มองค์กรพันธมิตรต่างๆ

ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งธนาคารอาหารของประเทศไทย  
เป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเกี่ยวกับการ  
จัดการอาหารส่วนเกิน ให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างความ  
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารส่วนเกินและเชิญชวนทุกภาคส่วน  
มีส่วนร่วมสร้างสังคมไร้ขยะอาหาร โดยนำร่องที่ชุมชน  
ย่านลาดพร้าว เพื่อให้เห็นต้นแบบระบบการบริหารจัดการอาหาร  
เพื่อส่งต่ออาหารส่วนเกินไปยังกลุ่มเปราะบางของสังคมไทย



## สบายๆ สไตล์ไมตรี

หะแรก ผมตั้งใจว่าตอนไปถึงเกาะช้าง  
แล้วจะหาทุเรียนชนิดกิน

ที่เกาะช้างอย่างนี้ก็เพราะทุเรียนชนิดนี้ เฉพาะ  
ที่เกาะช้างกำลังขึ้นชื่อของความอร่อย

ทว่า พอถึงเวลาขึ้นมาก็จริง ๆ ไม่มีทุเรียน  
ชนิดนี้ให้กิน มีแต่หมอนทอง เพราะพันธุ์ชนิดนี้ขาย  
ดี ไม่มีให้ซื้อกิน

ก็ไม่เป็นไร ขึ้นชื่อว่าทุเรียนมันก็อร่อยทั้ง  
นั้น เพราะผมชอบกิน ซึ่งผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่  
โดยเฉพาะคนสูงอายุ ก็เป็นแบบผมนี้แหละ คือ  
ชอบกินทุเรียน

ระยะนี้เป็นฤดูที่ทุเรียนออกผลมาให้คนได้  
ขายได้กิน โดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคตะวันออก  
นับตั้งแต่ระยอง จันทบุรีและตราด

ขณะนั่งรถยนต์ผ่านจังหวัดเหล่านี้ จะ  
พบเห็นร้านขายทุเรียน แผงขายทุเรียน และรถ  
ขนส่งทุเรียนเต็มไปหมด

บางแห่งก่อสร้างเป็นโรงขนาดใหญ่เพื่อ  
รับซื้อทุเรียนส่งจีน

ที่ต้องเน้นว่าส่งจีน ก็เพราะคนจีนไม่ว่าจะ  
อยู่ที่ไหนในโลก ต่างชอบกินทุเรียนกันทั้งนั้น

ทุเรียนจึงขายดี เพราะคนจีนมีประชากรกว่า  
พันล้านคน ไม่ต้องมากมีคนจีนกินทุเรียนไทยแค่  
200 ล้านคน เราก็หมดปัญญาที่จะส่งไปขายแล้ว

ชาวสวนทุเรียนจึงพากันร่ำรวยไปตาม ๆ  
กัน เพราะไม่ต้องมากมีสวนทุเรียนแค่ 20 ไร่ ก็จะได้  
ได้เงินปีละหลายล้านบาท

เจ้าของสวนทุเรียน  
บางราย นอกจากตัดทุเรียน  
ขายแล้ว ยังจัดให้มีบุฟเฟ่ต์  
ผลไม้ในสวนให้นักท่องเที่ยว  
เที่ยวด้วย

วิธีนี้ทำให้มีรายได้  
เพิ่มขึ้นอีก เพราะจะมี  
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ  
จากจีนแวะมากินทุเรียน  
ถึงสวน

## หอมกลิ่นทุเรียน



นักท่องเที่ยวจาก  
จีน เมื่อจ่ายเงินค่าหัวแล้ว  
จะกินทุเรียนเท่าไรก็ได้

และที่วิเศษสุดก็คือยังได้ถ่ายรูปกับต้นทุเรียนที่  
กำลังมีลูกห้อยโถงเดงอีก

การที่นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพและได้กิน  
ทุเรียนในสวนถือเป็นจุดจูงใจอย่างหนึ่งให้นัก  
ท่องเที่ยวจากจีนมาเที่ยวเมืองไทย เพราะนอกจาก  
ได้กินทุเรียนอร่อย ๆ แล้ว ยังได้มีรูปไปอวด  
เพื่อน ๆ อีกต่างหาก

เมืองไทยไม่ได้มีทุเรียนแค่ภาคตะวันออก  
เท่านั้น ตอนนี้อะไก็ได้ ภาคกลาง ภาคอีสาน ก็  
มีการปลูกทุเรียนไม่น้อย แต่ก็ยังน้อยกว่าความ  
ต้องการของคนกิน

ก่อนนี้ ทางกรมเกษตรและสหกรณ์ให้คนไทย  
ปลูกยางพารา จากที่เคยมีแต่  
ภาคใต้ ปัจจุบันมีการปลูก  
ยางพาราไปทั่วประเทศ

มาถึงวันนี้ ผมอยากให้  
ทางการหันมาสนับสนุนให้คน  
ไทยปลูกทุเรียน โดยวิธีให้กรม  
พัฒนาที่ดินสำรวจที่ดินของไทย  
ทั่วประเทศ เพื่อให้รู้ว่ามียังที่ดิน  
ที่ไหนบ้างที่จะปลูกทุเรียนได้

เมื่อรู้แล้วก็ให้สนับสนุน  
ให้เกษตรกรปลูกทุเรียน ปลูกกัน  
ให้มาก ๆ จากเดิมตามสถิติ ไทย

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ศิลปวัฒนธรรม-ยิปซีพยากรณ์

วันที่: อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27247

Col.Inch: 37.51 Ad Value: 67,518

คอลัมน์: สบายๆสไตล์โมเดิร์น: ทอมกั๊กทุเรียน

หน้า: 8(ซ้าย)

PRValue (x3): 202,554

คลิป: สีสี่

เคยขายทุเรียนไปต่างประเทศได้  
ปีละประมาณ ๑ แสนล้านบาท  
หากสนับสนุนกันอย่างจริงจัง ๆ จัง ๆ ไทยก็  
จะได้เงินเข้าประเทศเพิ่มจึ้นมหาศาล  
ไม่ต้องหวังว่าจะมีเวียดนาม ฟิลิปปินส์  
และอินโดนีเซียมาแย่งตลาดทุเรียนของไทย  
รับรองว่า ประเทศใดจะปลูกทุเรียนมาก  
เท่าไรก็ไม่พอให้คนจีนกิน

โมตรี ลิมปชาติ





# ซ้อป ชิม แชะ ชม หลง...ทุเรียน 'ลับแล'



หนึ่งในจังหวัดที่กำลังเนื้อหอมแน่นอนว่าจะต้องมี “อุดรดิตต์” รวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่ราชาแห่งผลไม้อย่างผลไม้อุดรดิตต์อันค้ำหนึ่งในใจผู้คนกำลังทยอยออกผลผลิตให้เก็บเกี่ยว และชื่อของ “หลิน-หลงลับแล” ก็มักจะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ถูกเอ่ยถึงด้วย

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตต์ กล่าวว่า ช่วงนี้กระแสทุเรียนเต็มหน้าฟีดสื่อออนไลน์

แต่นับเบอร์วันทุเรียนอร่อย ต้องยกให้ทุเรียนอุดรดิตต์ โดยเฉพาะทุเรียนสายพันธุ์ หลง-หลินลับแล ที่เป็นผลผลิต GI ของอุดรดิตต์ หรือที่ได้ฉายาว่า “ทุเรียนเทวดาเลี้ยง” ปลอดภัย เพราะปลูกบนภูเขาสูง ผลผลิตจะออกในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ราคาต่อกิโลกรัมเริ่มต้น 300 บาท สาเหตุที่ราคาสูงก็เพราะผลผลิตมีไม่มากและรสชาติมีเอกลักษณ์ ความอร่อยที่ทานคำแรกก็รู้โดยทันทีว่าไม่เหมือนพันธุ์อื่น

ทุเรียนของจังหวัดอุดรดิตต์มีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง 74.41% ทุเรียนหลงลับแล 11.87% ทุเรียนหลินลับแล 2.02% ทุเรียนพื้นเมือง 11.70% โดยมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 47,000 ไร่ ครอบคลุม 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลับแล อำเภอเมืองอุดรดิตต์ และอำเภอท่าปลา มีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกว่า 7 พันราย

กว่า 95% ของพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนเป็นภูเขาสูง และที่ลาดชัน ซึ่งอยู่



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27247

Col.Inch: 242.53 Ad Value: 436,554

คอลัมน์: เดลินิวส์ว่าไรดี: ซ้อป ซิม แซะ ชม หลง...ทุเรียน 'ลับแล'

หน้า: 1(ซ้าย), 9

PRValue (x3): 1,309,662

ศิลปิน: สีสี่



ทางด้านเหนือและทางด้านตะวันออกของอุดรดิตต์ สถาปภูมิประเทศเป็นป่าดิบชื้นร้อน ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย หรือที่เรียกว่าดินแดงผา ซึ่งเมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำไหลป่าลงจากยอดเขาสู่พื้นที่ราบที่มีความ



ลาดชัน นำพาเอาแร่ธาตุอาหารมาเติมให้กับพื้นที่การเกษตร และมีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน มีบรรยากาศเย็นในยามพลบค่ำ มีดเร็ว เพราะมีภูเขาสูงเป็นฉากกันแสงอาทิตย์

สถาปภูมิประเทศ



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27247

Col.Inch: 242.53 Ad Value: 436,554

คอลัมน์: เดลินิวส์ว่าไรดี: ซ้อป ชิม แซะ ชม หลง...ทุเรียน 'ลับแล'

หน้า: 1(ซ้าย), 9

PRValue (x3): 1,309,662

คลิป: สีสี่



และภูมิอากาศเช่นนี้ทำให้ทุเรียนอุดรติดกัมีรสชาติและกลิ่นที่เป็นลักษณะเฉพาะ เป็นอัตลักษณ์ คือมีรสชาติดหวานมันกำลังดี กลิ่นไม่แรง ประกอบกับไม่มีฝนตกมากในช่วงปลายเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงระยะที่ทุเรียนเริ่มแก่ จึงส่งผลให้เนื้อทุเรียนของอุดรติดกัมีความพิเศษกว่าแหล่งอื่น คือ เนื้อแห้ง สีเหลืองเข้ม ความพิเศษเหล่านี้เมื่อรวมกันเกิดเป็นความอร่อยที่ลงตัว โดยเฉพาะสายพันธุ์ "หลงลับแล" ผลทรงกลม





มีกลิ่นอ่อน เนื้อสีเหลืองเข้ม  
ละเอียดเหนียว ไม่ละ รสชาติ  
หวานมัน หอมอ่อน ๆ และ  
สายพันธุ์ "หลินลับแล" ผลทรงกระบอก กล้ายผลมะเฟือง  
เนื้อจะมีสีเหลืองเข้ม แท่ง ไม่ละ รสหวานมันครีมมี กลิ่นหอม  
ไม่แรง และที่สำคัญเมล็ดลีบ

**นายอนันต์  
สีแดง** ผู้อำนวยการ  
ททท.สำนักงานแพร่  
รักษาการหัวหน้า  
ศูนย์ประสานงาน  
การท่องเที่ยวจังหวัด  
อุดรดิตถ์ เพิ่มเติมว่า



อุดรดิตถ์เป็นเมืองมหัสจรรย์ผลไม้และเสน่ห์แห่งธรรมชาติ  
มีความหลากหลายของผลไม้ตามฤดูกาลหาทานได้ตลอดปี  
ในช่วงไตรมาสที่ 3 เดือน  
พฤษภาคม-กรกฎาคม  
จังหวัดอุดรดิตถ์จะกลับ  
มาคึกคักอีกครั้ง ด้วยนัก  
ท่องเที่ยวกลุ่มมีกำลังซื้อที่  
ชื่นชอบกินทุเรียนเป็นชีวิต  
จิตใจ ซึ่งเป็นช่วงผลผลิต  
ทุเรียนออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด รวมถึง มีงาน Local  
Festival ที่น่าสนใจจ่อจัดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ

งานทุ่งซันกินทุเรียน งานเทศกาลทุเรียน หลง-หลิน  
ลับแล และงานทุเรียน Festival

นอกจากมาฟินกับทุเรียนแล้ว ในลับแลยังมี  
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เริ่มต้นที่ "พิพิธภัณฑ์ลับแล"  
ชมบ้านเรือนไทย จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ และจำลองวิถีชีวิต  
ผู้คนลับแลในสมัยโบราณให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ เข้าถ้า  
จำลองคิดแอร์ จำลองในรูปแบบสามมิติ เล่าเรื่อง  
ตำนานเมืองสัจจะวาจา..ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ห้าม  
พูดโกหก

แล้วผ่านซุ้มประตูเมืองลับแลไปตะลุย  
สวนกินทุเรียนหลงหลิน ที่ ททท.ซีเป้าแนะนำ  
สวนทุเรียน และคาเฟ่ที่มีเมนูทุเรียนพร้อมเสิร์ฟ  
ได้แก่ สวนป่าเรียน, หลงสวน ณ ลับแล, บ้าน  
บนคอย, เอือนลับแล, ม่อนลับแล, สวนนิต  
ตะวันฉาย, ธานีฟาร์ม นานกกก, สวนธันวา,  
ใจใหญ่ ฟาร์ม, สวนพลอย พนา, แลบัวอุดรดิตถ์, บ้านหลิน  
ลับแล, ร้านจมีน, ร้านลมเย็น, ร้านบ้านเทียนหอม, Me Story,  
ไร่ลุงรัง, NANA FIELD cafe and cabin, รอแป็บ...,  
Bikery Cafe และตลาดผลไม้หัวดวง OTOP

ชิมอาหารท้องถิ่นที่ "ถนนคนกิน" ถนนราษฎร์อุทิศ ไม่ว่าจะ  
เป็น "ของทอดเจ้านี่" สารพัดของทอดมีทั้งชิกเนเจอร์อย่าง  
"กระบองทอด" หน่อไม้ทอด ยัดไส้หมูสับ ขนมหั้วหน้าหมูทอด  
เกี้ยวทอด ผักทอด ข้าวโพดทอด เต้าหู้ทอด ฯลฯ ทานคู่กับ  
น้ำจิ้มถั่วสูตรพิเศษของร้าน "หมี่พื้นป่าหว่าง" เมนูอาหารถิ่นทานเล่น  
ของคนลับแล ความอร่อยอยู่ที่รสชาติของแผ่นข้าวแคบ รวมทั้ง  
รสเปรี้ยวหวานเค็มของหมี่คลุก โรยกากหมูกรอบ "เอือนข้าว  
พันผักริมคลอง" ข้าวพันผักอร่อยแบบไม่ต้องปรุง มีให้เลือก  
หลายเมนู เช่น ข้าวพันไข่ม่วง ข้าวพันเห็ดเข็มทอง ข้าวพัน  
วุ้นเส้นไข่ดาว ฯลฯ ร้านอยู่บนถนนศรีวิจิตร ในบรรยากาศ  
ได้ดูบ้าน ให้อารมณ์เหมือนมาบ้านญาติ

สายบุญ เชิญมาไหว้พระขอพร  
เสริมบารมีที่ "วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง"  
พระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป  
คู่เมือง "หลวงพ่อโต" ภายในมีภาพ  
วาดฝาผนังพระสังข์ทองเชื่อมโยง  
ตำนานเวียงเจ้าเงาะ ด้านหลังมี  
โบราณสถานเก่าแก่ พระมหาเจดีย์  
ทรงลังกา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  
ทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีประจำ  
ปี "งานอัฐมีบูชา" ทุกวันแรม 8 ค่ำ  
เดือน 6 ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม  
อีกแห่งคือ "วัดพระแท่น



ศิลาอาสน์" พระอารามหลวง ภายใน  
พระวิหารประดิษฐานพระแท่น  
ศิลาอาสน์ ศิลาแลงทรงสี่เหลี่ยม  
ผืนผ้า กว้าง 8 ฟุต ยาว 10 ฟุต สูง  
3 ฟุต ที่ฐานพระแท่นประดับด้วยลาย  
กลีบบัว ไม่ปรากฏสร้างในสมัยใด  
ทุกปีจะมีงานนมัสการพระแท่น  
ศิลาอาสน์ ในวันขึ้น 8 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ  
เดือน 3 ช่วงวันมาฆบูชา

ไปชม "พิพิธภัณฑ์ผ้าจีน  
ดินจก ไท-ยวน ลับแล" พิพิธภัณฑ์  
ท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า จำหน่ายและ

จัดแสดงผ้าจีนโบราณหลายร้อยผืน รวมถึงเป็นแกเลอรีบอกเล่า  
เรื่องราวสาวลับแลนุ่งผ้าจีนที่หาชมยาก แล้วไปชมความงดงาม  
ของเรือนไม้สักทองทรงปั้นหยา 2 ชั้น บ้านหลังสุดท้ายในชีวิต  
ของ เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เจ้าคุณเขย กัลยาณมิตร) อดีต  
ข้าหลวงใหญ่แห่งมณฑลพายัพในสมัยรัชกาลที่ 5 และเสนาบดี  
กระทรวงมหาดไทยในสมัยรัชกาลที่ 6

ไปอ้อมท้องกันต่อที่ "ร้านม่อนลับแล" ที่เดียวจบ..ครบทั้ง  
เรื่องกิน กาแฟ ซอปปิง ด้วยรูปแบบการตกแต่งร้านที่เรียบหรู  
สะอาดตา กับบรรยากาศในสวนร่มรื่น มีมุมให้นั่งเล่นพักผ่อน  
หลายมุม มีห้องพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวผ้าจีนลับแลโบราณ  
และมีโซนจำหน่ายของฝากสินค้าพื้นเมืองของลับแล โดยเฉพาะ  
ผ้าพื้นเมือง และผ้าจีนสวย ๆ

หรือจะไปที่ "นิตตะวันฉาย" ร้านกาแฟและของฝาก เมฆ  
ชิกเนเจอร์ คือ กาแฟทุเรียน เอสเพรสโซ่ทุเรียนเย็น รสชาติกาแฟ  
ผสมกับเนื้อทุเรียนเข้ากันอร่อยเกินคาด ที่อปปิ้งด้านบนด้วย  
ทุเรียนหลงลับแลแช่เย็น เหมือนกินไอศกรีมรสทุเรียน 100%

นอกจากพื้นที่ลับแลแล้วอุดรดีก็ยังมี  
แหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง อย่างสายมูต้องมา  
สักการะขอพรหลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน แล้วขอ  
พลังบารมีจากพระยาพิชัยดาบหัก และเวะตก  
แร่เหล็กน้ำพี้ บูชาเป็นเครื่องรางติดตัว ส่วนสาย  
ธรรมชาติ อุดรดีก็มี 3 อุทยานแห่งชาติ ทั้ง  
อช.ภูสอยดาว อช.ต้นสักใหญ่ และ อช.ลำน้ำน่าน  
ไว้รอทำทนาย หรือจะเพลิดเพลินกับเส้นทางปั่นจักรยานชม  
ธรรมชาติ ชมสวนหอม ชมทุ่งนาสีเขียวในหน้าฝน.

อริชา ชื่นใจ